

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กรม/หน่วยงาน
๑	นางสาวลักขณา กาญจนพุทธกร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒	นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓	นางกาญจนา มังกรไธย	นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๔	นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕	นางอนงค์พรรณ สิงห์หา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ	กรมสรรพากร
๖	นางสาวมยุรี บรรเลงรัมย์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๗	นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๘	นายสุพิพัฒน์ อนุราช	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๙	นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑๐	นางสาวอมรศรี รัชมิตต์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๑	นายสมพล ชุมแก้ว	วิศวกรชลประทาน	กรมชลประทาน
๑๒	นางสาวเพ็ญภา ศรีวาปี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๓	นางสาวเบญจมาศ มุสิกแก้ว	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กรมประมง
๑๔	นางบุณชริกา กระจ่างวงษ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรมปศุสัตว์
๑๕	นายปรเมศร์ ชะดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาที่ดิน
๑๖	นางอารีรัตน์ พระเพชร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมวิชาการเกษตร
๑๗	นายคมกฤษ อุทะโก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๘	นางสาวกุลพิพิทย์ จันทรวัย	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๙	นางธัญญาพิชชา เถระรัชชานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๐	นางสาวสุนันทา พ่วงเสมา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรมหม่อนไหม
๒๑	นายวีระพล สุดชาฎา	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๒๒	นางสาววีร์รวี อินนุพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๓	นางสาวธัญลักษณ์ มณีวัฒนา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๒๔	นางสาวฤทัยกาญจน์ บัวเฟียน	นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ	กรมอุตุนิยมวิทยา
๒๕	นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรมทางหลวง
๒๖	นายไกววัล วัฒนา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรมทางหลวงชนบท
๒๗	นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๘	นายชยาวิรุฬห์ หวังเจริญรุ่ง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมมลพิษ
๒๙	นางจิรพร เจริญวัฒนาพร	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓๐	นายสุชาติ ชินวรรณโชติ	นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๓๑	นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
๓๒	นายนิรุติ สังข์แป้น	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓๓	นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๓๔	นางสาวมนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๓๕	นายณัฐพงศ์ ปิยวัฒน์	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	กรมธุรกิจพลังงาน
๓๖	นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนัม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
๓๗	นางสาวอภิพร สุจริตรังษี	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๓๘	นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมการปกครอง
๓๙	นายอุรินทร์ หุตะสิงห์	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔๐	นางสาววาสิฏฐี สาระพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔๑	นางประอรรัตน์ กาญจนจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔๒	นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ ออยุธยา อรุณเบิกฟ้า	นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๔๓	นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
๔๔	นางสาวมณี หัสสุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔๕	นายวิฑูรย์ แก้วก่า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๔๖	นายประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคทกาล	บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ	กรมศิลปากร
๔๗	นางสาวสมพร พานทอง	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๔๘	นายเอกรัฐ มีชูวาศ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔๙	นายฐิติเดช ตูลารักษ์	วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๕๐	นายอลงกรณ์ จันทรเจริญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
๕๑	นางสาวศศิธร ทวีเดช	ทันตแพทย์	กรมการแพทย์
๕๒	นายอรุณเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรมควบคุมโรค

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	กรม/หน่วยงาน
๕๓	นายวรท ลำไย	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรมสุขภาพจิต
๕๔	นางสาวชยวี กาญจนะกิจ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๕๕	นางสาวคงขวัญ จันทร์แก้ว	ผู้อำนวยการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู้จัดการ)	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ในกำกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข)
๕๖	นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย์	นักวิจัย/ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม ระดับ ๗	องค์การเภสัชกรรม
๕๗	นางดารุณี พุทไธวัฒน์	นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
๕๘	นายนิธิพงศ์ อนุรักษพงษ์	ครู ค.ศ.3	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
๕๙	นายพินัน ผลทรัพย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๖๐	นางเกณิกา ชิกวาทชอน	นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๖๑	นางสาวณัฐณี ฉันทะจารุ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๖๒	นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๖๓	นายทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง	วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๖๔	นางสาวนันทิดา บัวแย้ม	นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๖๕	นางสาวศุภกาภรณ์ หาญบาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๖๖	นางสาวสุนทรี เลากกลาง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๖๗	นางสาวชุตพร บุญส่งสวัสดิ์	พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
๖๘	นางสาววรัญญา ชวศุกกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๖๙	นายพลภัทร วินัยบดี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๗๐	นางวีณา วรรณฉัตรสิริ	เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศาลปกครอง
๗๑	นางธัญพร เปาทอง	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานกำกับการแข่งขัน	สำนักงาน กสทช.
๗๒	นางสาวทิพวัลย์ ปิ่นคำ	นักเทคนิคการแพทย์ ๗	สภากาชาดไทย